

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ (11ก.พ.60)</p> <p>มติชน,ไทยรัฐ,มติชน คอลัมน์กึ่งตำค (11ก.พ.60)</p>	<p>ตรวจสอบสินบนเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีบริษัท Bio-Rad ยอมรับจ่ายสินบนการขายเครื่องมือแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รอง ปลัดสธ. เป็นผู้ดูแล โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอย. ร่วมดูด้วย</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กล่าวว่า ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.กระบวนการจัดซื้อถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 หรือไม่ และ 2.เมื่อเปรียบเทียบราคาที่จัดซื้อเป็นอย่างไร โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน จากนั้นจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป เบื้องต้น ระหว่างปี 2542-2560 พบว่า หน่วยงานในสังกัดสธ.เป็นคู่สัญญา กับบริษัทดังกล่าว และบริษัทสาขาในประเทศไทย 17 สัญญา วงเงินประมาณ 35 ล้านบาท โดยการจัดการซื้อจัดจ้างปกติหากไม่เกิน 1 แสนบาทจะใช้วิธีตกลงราคา และเกิน 2 ล้านบาท จะประกวดราคา โดยในส่วนของ สป.สธ. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 50 ล้านบาท ปลัดสธ.จะมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบต่อไปยัง นพ.สจ.และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่วน กรมต่างๆ ส่วนใหญ่อธิบดีจะมอบอำนาจ ไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผยแพร่กรณีมีการจ่ายสินบนในประเทศไทย กล่าวว่า จะเชิญกรรมการเข้าประชุมในวันที่ 13 ก.พ. เพื่อวางกรอบและขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ ซึ่งเรื่องนี้ผ่านมานาน ต้องตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่เหลืออยู่ และจะหารือร่วมกับกรรมการคนอื่นว่าจะหาข้อมูลหลักฐานจากแหล่งใดได้อีก</p>
<p>เดลินิวส์ (11ก.พ.60)</p> <p>มติชน (13 ก.พ.60)</p>	<p>วันวาเลนไทน์60</p> <p>นโยบายมีลูกเพื่อชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ในโอกาสใกล้วันแห่งความรัก สธ.จัดโครงการส่งเสริมสาวไทยมีลูกเพื่อชาติ สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานแม่เจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2569 ซึ่งเน้น 3 เรื่อง คือ 1.เพิ่มจำนวนการเกิดทดแทน โดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปี ที่มีความพร้อมและตั้งใจที่จะมีครรภ์ 2.การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผนและได้รับความช่วยเหลือในการมีบุตร 3.ทารกที่เกิดมาต้องมีร่างกายแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย โดยมีการแจกกล่องวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมหรือตั้งใจจะมีลูกในครรภ์ที่มาจากทะเบียนในวันวาเลนไทน์ เพื่อช่วยลดภาวะพิการแต่กำเนิดของทารก ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะให้ความรู้เรื่องวิตามินแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมที่จะมีลูกทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ส่งเสริมสาวไทยแถมแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก” ที่เขตบางรัก มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนครอบครัว พร้อมกับแจกวิตามินโฟลิก และวิตามินธาตุเหล็กให้ คู่รักที่มาจากทะเบียนสมรสในวันดังกล่าว ส่วนต่างจังหวัดคู่สมรสที่สนใจติดต่อรับได้ที่สสจ.ทั่วประเทศ และขอแนะนำ ให้คนที่อยากตั้งครรภ์และมีความพร้อมทานวิตามินโฟลิกและธาตุเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงการพิการของเด็กในครรภ์ ส่วนกลุ่มวัยรุ่นซึ่งยังอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมตั้งครรภ์ ไม่อยากให้ซิงสูงก่อนหาม แต่ถ้าจะมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง</p> <p>นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สิ่งที่คู่สมรสควรคำนึงถึงคือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและมี ลูก ควรต้องมีความพร้อมทั้งด้านครอบครัว สุขภาพ ใจ และได้รับข้อมูลคำแนะนำและบริการด้านสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ความดันโลหิต ระบบหัวใจ ระบบหายใจ การได้รับวัคซีน เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนบาดทะยัก การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน อีกทั้งยังพบว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์มีภาวะเลือดจางถึงร้อยละ 29 ส่งผลให้ความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพการทำงานลดลง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ หากได้รับ วิตามินโฟลิกไม่เพียงพอ อาจทำให้ทารกเสี่ยงพิการแต่กำเนิดได้</p> <p>ช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการตั้งครรภ์คือ 20-34 ปี ผู้ที่พร้อมและตั้งใจจะมีลูกควรกินธาตุเหล็กและโฟลิกสัปดาห์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน (14 ก.พ.60)</p>	<p>ละครึ่ง ก่อนการตั้งครุฑอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เนื่องจากในช่วง 1 เดือนแรกของการตั้งครุฑ เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองและระบบประสาท ซึ่งส่วนใหญ่สมองจะยังไม่ทราบที่ตั้งครุฑ และควรเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกอย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครุฑ เพื่อช่วยให้คลอดอย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด สำหรับแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโฟลิก ได้แก่ ผักใบเขียวจำพวก คะน้า บร็อกโคลี ดอกกะหล่ำ ผักตระกูลกะหล่ำ แดงกวาง หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วฝักยาว ควรกินผักวันละ 4-6 ทัพพี ควบคู่ผลไม้สด เพื่อเสริมสร้างธาตุเหล็กและโฟลิก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดีย เรียกร้องขอสวัสดิการรองรับนโยบายมีลูกเพื่อชาติและมีคุณภาพ ว่า นโยบายการมีลูกเพื่อชาตินั้น เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยการเกิดทุกรายต้องมีความพร้อม และต้องส่งเสริมในกลุ่มแม่ที่มีความพร้อม เพื่อทารกเกิดมาแข็งแรงพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเมื่อทารกเกิดมาในยุคปัจจุบัน จะต้องมิลิทธิสวัสดิการต่างๆ เพื่อรองรับเรื่องนี้</p> <p>สำหรับยุทธศาสตร์ฯ 10 ปี กำหนดไว้ชัดเจน คือ การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเอื้อให้ครอบครัวพร้อมมีบุตร ให้หญิงได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ก่อนตั้งครุฑ ตั้งครุฑ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัว ในการเลี้ยงดูบุตร</p> <p>หากสรุปต้องพัฒนาระบบสำคัญ คือ 1.ระบบการทำงาน ปัจจุบันให้สิทธิแม่ ลาคลอดได้ 3 เดือนเพื่อเลี้ยงดูลูก โดยได้รับเงินเดือนตามปกติ ล่าสุดสำหรับ สิทธิข้าราชการสามารถลาเพิ่มเติมได้อีก 150 วันแต่ไม่ได้รับเงินเดือน และพอลิลาได้ 15 วัน นอกจากนี้ ในที่ทำงานจะต้องมีนมแม่ หรือสถานรับเลี้ยงเด็กก่อน หรือศูนย์เด็กอ่อนในที่ทำงาน ซึ่งหลายแห่ง มีการดำเนินการแล้ว โดยแห่งที่ยังไม่มีก็จะมี การเดินทางขอความร่วมมือ ส่วนจะมีการขยายสิทธิลาคลอดไปยังภาคเอกชนหรือไม่ นั้น จะมีการหารือกันผ่านคณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนเม.ย.นี้</p> <p>2.ระบบการเงินและภาษี ปัจจุบันรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ได้จัดโครงการให้เงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 600 บาทต่อเดือน ทำให้ในกลุ่มที่มีรายได้น้อยประมาณปีละ 1 แสนคู่สามีภรรยา รวมทั้งภาษีของไทยเดิมมีการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีลูก 2 คน ตอนนี้อยู่ไม่จำกัดจำนวนคน</p> <p>3.ระบบสุขภาพ ปัจจุบันมีการดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครุฑจนถึงหลัง คลอด อย่างการแจกวิตามินเสริม วิเศษ โฟเลต และธาตุเหล็ก ได้ตั้งเป้าแจกปีละ 3 แสนคน เพื่อเป็นการป้องกันความพิการตั้งแต่กำเนิด รวมทั้งในอนาคตจะผลักดันให้ชุดสิทธิประโยชน์ทั้ง 3 ของกองทุน ครอบคลุมให้แก่ผู้ที่พร้อมอยากมีบุตร แต่ไม่สามารถมีบุตรได้ หรือมีบุตรยาก จะมีระบบปรึกษาและวางแผนช่วยการมีบุตร โดยการเพิ่มสิทธิสวัสดิการต่างๆ นั้น จะต้องหารือกับคณะกรรมการฯ ว่า จะเดินทางอย่างไร</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะทาวน์ (12 ก.พ. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายสง่า ดามาพงษ์ กล่าวถึงนโยบายรณรงค์ให้หญิงไทยรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กและโฟเลตสูงเป็นประจำ ว่า อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ได้แก่ ตับ เลือด เนื้อสัตว์ และผักใบเขียว เป็นต้น และควรกินอาหารที่มีวิตามินซีสูงที่ได้จากผักและผลไม้ควบคู่กันไป เพื่อช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก ส่วนโฟเลตพบมากในผักใบเขียวเข้ม เช่น คะน้า บร็อกโคลี ผักตระกูลดอกกะหล่ำ แดงกวาง ถั่วฝักยาว และในผลไม้พวกองุ่นและสตอเบอรี่ ถ้าหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ได้รับธาตุเหล็กและโฟเลตอย่างเพียงพอ จะทำให้สุขภาพดี โดยดูได้จากมีเลือดผาด แก้มแดง ผิวพรรณสดใส ใบหน้าเปล่งปลั่ง แต่หากขาดธาตุเหล็กผิวพรรณและใบหน้าจะซีดไม่มีสีสัน ที่สำคัญถ้าตั้งครุฑจะเสี่ยงต่อภาวะเลือดจางอย่างรุนแรง จะเพิ่มอัตราการตายในมารดาและทารก ทำให้ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและคลอดก่อนกำหนด</p>
<p>มติชน (12 ก.พ. 60) ไทยโพสต์ (14 ก.พ. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย จัดกิจกรรม "ชวนคู่รัก...กินวิตามินโฟลิกก่อนท้อง ป้องกันลูกพิการ" โดยนายทะเบียนที่รับผิดชอบทะเบียนสมรสสื่อความรู้การป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยวิตามินโฟลิกแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียน</p>
<p>มติชน คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ (12 ก.พ. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โฟเลตคือวิตามินบี 9 ที่ช่วยในการสร้างเซลล์ร่างกายมนุษย์ให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะเซลล์สมอง ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด แหล่งที่มาของโฟเลตอยู่ในผักสด ผลไม้สด เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ และสลายได้ด้วยความร้อน ซึ่งถ้าจะให้โฟเลตเพียงพอต้องกินผักผลไม้สดเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ ดังนั้นจึงพัฒนาเป็นยาเม็ด "โฟลิก แอซิด" ส่วนธาตุเหล็กจะช่วยแก้ปัญหาภาวะตัวเหลืองซีด จึงอยากส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-34 ปี กิน 1 เม็ด สัปดาห์ละครึ่ง โดยถ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	วางแผนมีลูกต้องกินก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือน หรือถ้ายังไม่มีความพร้อมก็กินเพื่อทดแทนการสูญเสียธาตุเหล็กในแต่ละวันได้ โดยมีโครงการแจกฟรีที่สถานพยาบาลของรัฐด้วย
ข่าวสด,มติชน (11ก.พ.60)	<p>ความคิดเห็นเรื่องเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้สำรวจพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในกทม. 1,250 คน พบว่า วัยรุ่นทั้งชายและหญิง ประมาณร้อยละ 86 ยืนยันว่าวันวาเลนไทน์ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก บางส่วนมองว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันที่ผู้ปกครองจะควบคุมอย่างใกล้ชิด และบางความคิดเห็นมองว่า การมีเพศสัมพันธ์สามารถทำได้ทุกวัน โดยวัยรุ่นร้อยละ 89 เลือกใช้ถุงยางอนามัยคุมกำเนิด และร้อยละ 75 คิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการตั้งครรภ์ ขณะที่วัยรุ่นหญิงเกือบร้อยละ 90 ไม่ได้คุมกำเนิดเองแต่ให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย ส่วนหนึ่งที่ไม่ใช้ยาคุมเพราะกลัวผู้ปกครองเห็น กลัวผลข้างเคียงของยา และมีวัยรุ่นร้อยละ 1.5 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชาย มองว่าการคุมกำเนิดเป็นเรื่องไม่จำเป็น</p> <p>นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อมีปัญหา วัยรุ่นเกินครึ่งเลือกใช้อธิบายกับเพื่อนมากที่สุด รองลงมาคือ พ่อแม่ และมีเพียงร้อยละ 5 เลือกที่จะปรึกษาแฟน เห็นได้ว่า พ่อแม่ผู้ปกครองยังคงเป็นบุคคลสำคัญที่วัยรุ่นนึกถึงเมื่อมีปัญหา วันวาเลนไทน์จึงเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความรักในครอบครัว อาจพูดหรือเขียนบอกความรู้สึกและห่วงใย หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ หากวัยรุ่นเครียด ไม่มีทางออก หรือต้องการปรึกษา สามารถโทร.มาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
แนวหน้า (14 ก.พ.60) เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอบอก (11ก.พ.60) มติชน (13 ก.พ.60) มติชน (12 ก.พ. 60)	<p>วันวาเลนไทน์60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรัก วัยรุ่นส่วนหนึ่งอาจตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ได้ ทางกรมควบคุมโรค จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมแนะนำปฏิบัติตัว 4 ข้อ คือ 1.หลีกเลี่ยงไม่อยู่สองต่อสอง 2.ปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมมีเพศสัมพันธ์ 3.พกถุงยางอนามัยติดตัวไว้เสมอ และ 4.ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</p> <p>ด้าน พล.ต.ต.พิทยา ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.5 เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ ได้มีนโยบายเข้มงวดกวดขันในพื้นที่ล่อแหลมที่อาจเกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามทางเพศ ทั้งสถานบันเทิง โรงแรมม่านรูด สวนสาธารณะรวมถึงแหล่งมั่วสุมอื่น ๆ ของเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามมา โดยกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้มงวด การตั้งด่านตรวจเข้มสิ่งผิดกฎหมายและตรวจวัดแอลกอฮอล์ รวมถึงเข้าตรวจสถานบันเทิง ดูเรื่องเด็ก เยาวชน และยาเสพติด การปิด-เปิดให้ตรงเวลา พร้อมประสานไปยังโรงแรมม่านรูด ให้ห้ามเด็กเข้ามาใช้บริการโดยเด็ดขาด</p> <p>-กล่าวว่า วันวาเลนไทน์ให้เริ่มต้นด้วยการรักตัวเอง โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุว่า การรักตัวเองที่ถูกต้อง เริ่มจากการมองเห็นคุณค่าของตัวเอง มองความสามารถว่าแต่ละคนมีแตกต่างกัน และเพิ่มพูนศักยภาพที่มี พัฒนาตัวเองสู่สิ่งที่ดีกว่า เมื่อสุขภาพจิตดีแล้ว ก็ทำสุขภาพกายให้ดีด้วยอาหารและการออกกำลังกาย โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ผัก ผลไม้ ควรกินให้ได้สัดส่วน ส่วนการออกกำลังกาย ต้องประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนและเลือกวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม เพราะการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เท่ากับเพิ่มโอกาสในการมีชีวิตที่ยืนยาว และเพิ่มโอกาสในการได้เจอความรักที่อยู่รอบตัวด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายสำเร็จ บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมตัวแทนเยาวชน เข้าพบ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขอความร่วมมือช่วยรณรงค์กิจกรรม Valentine Day รักเลือกได้ ปลอดภัย ปลอดภัย ปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจคุณค่าของชีวิต และมีความสุขในวันแห่งความรัก ไม่พึ่งเหล้า บุหรี่และสิ่งเสพติด โดยจากข้อมูลปี 2559 มีแม่วัยใสอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเรียนถึงร้อยละ 3.3 และส่วนใหญ่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแล</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้ของบประมาณจัดซื้อถุงยางอนามัยจำนวน 6-7 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนตลอดปี โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีสถิติติดเชื่อเอชไอวีหรือเอดส์รายใหม่สูงต่อเนื่องทุกปี รวมถึงป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน โดยจะกระจายไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง โรงเรียนในสังกัด กทม. 438 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัด กทม. 9 แห่ง นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. จะจัดบริการเจาะเลือดตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่ประชาชนด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง (13 ก.พ.60)	<p>ภาษีน้ำตาล</p> <p>-กล่าวว่า นโยบายการคลังเร่งหารายได้เป็นสิ่งจำเป็น แต่การเรียกเก็บภาษียับยั้ง ดูแล้วผิดสังเกตขอogl อ่างอยากให้เห็นไทยสุขภาพดี เรียกเก็บภาษีน้ำตาล ทำให้เกิดผลกระทบทั้งธุรกิจขนมหวาน น้ำอัดลม น้ำผสมน้ำตาล บรรจจุวด น้ำชา กาแฟ</p>
คม ชัด ลึก, มติชน เดลินิวส์, ไทยโพสต์ (12 ก.พ. 60)	<p>ข่าวลือย้ายนพ.สมาน</p> <p>-เสนอข่าว นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการส่งต่อข้อความในกลุ่มไลน์ รวมถึงพูดคุยกันในงานสัมมนาเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่า เร็ว ๆ นี้จะมีคำสั่งย้าย นพ.สมาน พุตระกูล ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหญ่ค่ายหนึ่งอยู่เบื้องหลังคำสั่งย้าย และอยู่เบื้องหลังการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการฯ เพื่อตอบโต้ฝ่ายที่ต้องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเห็นว่านพ.สมานเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจ ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนขอคัดค้านและปกป้องคนทำงานไม่ให้ถูกรังแก และเร็ว ๆ นี้ จะเข้าพบอธิบดีกรมควบคุมโรคและรพ.สธ. เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ด้าน นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดี คร. กล่าวว่า คร.ยังไม่มีคำสั่งใดๆ และไม่มีใบสั่งจากใครเรื่องโยกย้าย ซึ่งการโยกย้ายตำแหน่งบริหารมีแนวปฏิบัติเหมือนส่วนราชการอื่น ๆ</p>
ไทยรัฐ (12 ก.พ. 60)	<p>ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p> <p>-เสนอบทความ ศ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร เตือนว่า ปัญหาของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความรุนแรง จนอาจจะทำให้เกิดการล่มสลายของระบบสาธารณสุขได้อีก 10 ปีข้างหน้า โรงพยาบาลหลายแห่งขาดสภาพคล่องต่อเนื่อง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจนหมดสภาพ ที่สำคัญที่สุด ทำให้คุณภาพการรักษาไม่ดี และสรุปแนวทางการบริหารที่น่าจะเป็นเหตุของปัญหาได้ 4 ข้อ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้เงินควบคุมภารกิจ ทำให้เกิดการรักษาแบบใช้การเบิกเงินเป็นศูนย์กลางแทนผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การรักษาถูกเบียดเบียนไปกับข้อกำหนดว่าจะสามารถเบิกเงินได้หรือไม่ ที่น่าเป็นห่วงคือ ระบบนี้จึงใจให้มีการรายงานความเจ็บป่วยเกินกว่าความเป็นจริง 2. บริหารแบบเหมือนกันหมดทุกพื้นที่ โรงพยาบาลได้เงินค่ารักษาผู้ป่วยนอกตามจำนวนประชากร ส่วนผู้ป่วยในแต่ละโรค สปสช.จ่ายในราคาเดียวกัน สปสช.เป็นผู้ซื้อยารายเดียว แต่ละโรคกำหนดวิธีรักษาโรควิธีเดียว ทำให้ขาดความพอดีพอเพียงในการบริหาร หรือการรักษาไม่ได้ผล พิการและอาจถึงตายได้ 3. สิ้นเปลืองกับการที่ สปสช.มีงบบริหารและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์สูง เช่น จัดประชุม โฆษณา ให้เงิน NGO ทำกิจกรรมหรือทำวิจัย ให้ค่าตอบแทนผู้บริหารในงบประมาณที่สูง 4. มีการสร้างงานเกินหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นผู้ซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ จ่ายเงินเดือนแพทย์ และกำหนดมาตรฐานและวิธีการรักษาโรค
มติชน กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ (14 กพ.60)	<p>งบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตธี ธรรมธัชชาโร รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ภายหลังจากที่สำนักงบประมาณได้ปรับลดงบประมาณจ่ายรายหัวกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 จากที่บอร์ด สปสช.ได้นำเสนอ 141,916 ล้านบาท เหลือเพียง 128,533 ล้านบาท โดยถูกปรับลดไปกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ย 274 บาทต่อประชากรนั้น นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สธ.ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ได้นำทีมผู้บริหาร สปสช. สธ. ร่วมประชุมหารือกับสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.60 ที่ผ่านมา ผลการเจรจา สำนักงบประมาณยอมเพิ่มเติมงบประมาณในส่วนของสิทธิประโยชน์ใหม่ 3 รายการ จากที่ลดทอนไปก่อนหน้านี้ คือ 1.การคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป 2.วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และ 3.ค่าบริการสาธารณสุขกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (Emergency Claim Online: EMCO) ที่มีการจัดทำราคาค่าใช้จ่ายตามรายการ (Free schedule) โดยได้รับงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 500 ล้านบาท หรือได้รับเพิ่ม 10.5 บาทต่อประชากร</p> <p>จากผลการหารือนี้ สปสช.มีความพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีความกังวลเพราะถูกตัดงบไปกว่า 1.3 หมื่นล้าน โดยยังคงยืนยันการคำนวณต้นทุนการบริการภายใต้สิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงบประมาณก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง โดยหลังจากนี้ สปสช.คงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างใกล้ชิด และประสานกับสำนักงบฯ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี หากจำเป็นคงต้องเสนอขอของบประมาณเพื่ออุดหนุนระบบเพิ่มเติม</p>
แนวหน้า	<p>ปัญหาขาดแคลนแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ สถานการณ์ในประเทศไทยล่าสุด มีแพทย์ 1 คนต่อประชากร 1,270 คน แต่ในความเป็นจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คอลัมน์ พิณิจ-พิจารณ์ (12 ก.พ. 60)</p>	<p>การกระจายแพทย์ยังเป็นปัญหา เพราะแพทย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล หรืออำเภอใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด ส่วนในถิ่นทุรกันดารยังมีแพทย์น้อย แม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะดีขึ้น แต่รัฐต้องมีวิธีการชักชวนให้แพทย์ไปอยู่ต่างจังหวัด ด้วยการกระตุ้น สนับสนุนทั้งงบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ เครื่องมือ กำลังคน ฯลฯ เพื่อนร่วมงานในแผนกอื่นๆ เช่น วิทยุณี ผ่าตัด กระจก อายูรศาสตร์ พยาธิ เอกซเรย์ ฯลฯ ให้เพียงพอ ไม่ใช่ให้ไปอยู่แผนกละ 1-2 คน ทำให้งานหนักจนในที่สุดต้องลาออก</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (13 ก.พ.60)</p>	<p>พ.ร.บ.อาชีพ-สิ่งแวดลอม</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยทำงานมากถึง 38.3 ล้านคน มีแรงงานนอกระบบ 21.4 ล้านคน กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค ทั้งในภาคเกษตร ภาคการผลิต และการบริการ โดยในส่วนของแรงงานนอกระบบจะได้รับสิทธิการคุ้มครองทางสังคมน้อยมาก โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพและโรคที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สปสช. และ สสส.</p> <p>นพ.สุเทพ เพชรมาศ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมากกระทรวงสาธารณสุขพยายามขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ด้วยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและการป้องกันโรคภาคแรงงานนอกระบบ พร้อมทั้งบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน โดยในระยะแรกดำเนินการในกลุ่มอาชีพที่มีผู้ใช้แรงงานจำนวนมากและมีความเสี่ยงสูง 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแท็กซี่ กลุ่มแกะสลักหิน กลุ่มตัดเย็บผ้า และกลุ่มคัดแยกขยะ</p> <p>การทำงานที่ผ่านมา ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก เช่น การคัดกรองกลุ่มแท็กซี่ที่มีปัญหาเรื่องของวัณโรค การพิจารณานำเข้าสารเคมีหรือวัตถุอันตรายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานโดยตรง การส่งเสริมการเข้าถึงและการจัดบริการอาชีพ อาอนามัยสำหรับแรงงานนอกระบบในระยะสั้นนี้ ตั้งแต่ปี 2548 ส่วนในระยะยาวได้ผลักดันให้เกิดพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรี</p> <p>นพ.ปรีชา เปรมปรี ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการคัดกรองสุขภาพของแรงงานนอกระบบ 4.2 แสนราย จากทั้งหมด 21.4 ล้านคน พบว่า ยังต้องเผชิญปัญหาโรคไม่ติดต่อ และมีความเสี่ยงสูง โดยกลุ่มเกษตรกร มีผลเลือดปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 36.7% กลุ่มคนขับแท็กซี่ มีปัญหาเรื่องของ โรควัณโรค คนงานแกะสลักหิน มีปัญหาเรื่องของการได้ยิน 96% และมีพังผืดในปอด100% ขณะที่คนเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์เสี่ยงต่อโลหะหนักปนเปื้อน 66.05% จึงอยากให้งานอาชีวอนามัยเป็นเรื่องของงานส่งเสริมและป้องกัน ซึ่งจะเป็นผลดีในระยะยาวทั้งตัวแรงงานนอกระบบและภาครัฐ</p> <p>นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงอาชีพ อาอนามัย สสส. กล่าวว่า คนวัยทำงานมากกว่าครึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ดังนั้นจำเป็น ต้องผลักดันให้ร่างพ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีผลบังคับใช้ โดยเร็ว</p>
<p>มติชน คอลัมน์ Healthcare Update (12 ก.พ. 60)</p>	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอบทความ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษาหลายแห่งในกทม. กรมควบคุมโรคได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กทม. เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น แนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการ 5 ข้อ 1.มีระบบคัดกรองเด็กทุกเช้าก่อนเข้าเรียน หากพบไข้ ไอ มีน้ำมูก ให้แยกออกและใส่หน้ากากอนามัย แจ้งผู้ปกครองมารับเด็กกลับและให้พักฟื้นที่บ้าน 2.พิจารณาปิดสถานศึกษา เพื่อชะลอการระบาดและการแพร่กระจายเชื้อ 3.สถานศึกษาทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงความจำเป็นที่จะให้ผู้ป่วยหยุดเรียน 4.จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ที่ห้องพยาบาล รวมถึงทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรวม และ 5.ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคแก่นักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์</p>	<p>โรคปอดบวม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในปีนี้มีแนวโน้มจะพบผู้ป่วยปอดบวมมากขึ้น เนื่องจากสภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(13 ก.พ.60)	<p>อากาศแปรปรวน หลายพื้นที่อากาศหนาวเย็น บางพื้นที่มีฝนตก ส่งผลให้กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และปอดบวม ในช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวม รวมกันกว่า 2.6 หมื่นราย แบ่งเป็น โรคปอดบวม 1.9 หมื่นราย เสียชีวิต 17 ราย ไข้หวัดใหญ่ 6,807 ราย ไม่มีเสียชีวิต ส่วนเดือน ม.ค. 2559 พบว่ามีผู้ป่วยทั้ง 2 โรค รวม 3 หมื่นราย จึงได้กำชับ สสจ.ทั่วประเทศประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วย เช่น ปิดปากจมูกเมื่อป่วย ไอ จาม รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย หรือไอใส่ต้นแขนตนเอง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วยในสถานที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก หรือหยุดงาน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่น เมื่อป่วย 48 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ทันที</p>
<p>มติชน คอลัมน์ รู้ทันโรค (12 ก.พ. 60)</p>	<p>โรคเมอร์ส -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำเรื่องการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคเมอร์ส ว่า ก่อนเดินทางควรเตรียมความพร้อมของร่างกาย โดยกินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และเตรียมหน้ากากอนามัยติดตัวไปด้วย ระหว่างอยู่ประเทศที่มีการระบาดของโรค ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของโรค หลีกเลี่ยงการเข้าไปหรือสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าต่างๆ หรือดื่ม น้ำนมดิบโดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะน้ำนมอูฐซึ่งอาจเป็นแหล่งของเชื้อ หากมีอาการน่าสงสัย ควรไปพบแพทย์ทันที หรือมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (14 ก.พ. 60)</p>	<p>ไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-5 ก.พ.2560 พบประชาชนทั้งประเทศที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้ว 1,560 ราย โดยประชาชนในภาคใต้มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 1,121 ราย และเสียชีวิต 1 ราย เตือนให้ไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดและควรให้ข้อมูลเรื่องอาการ ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ หรือสถานที่รักษาบ่อยๆ พร้อมควบคุมลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p>
<p>สยามรัฐ (14 ก.พ. 60)</p>	<p>ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา -เสนอภาพข่าว โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาแห่งแรกของกรมการแพทย์ ตั้งแต่ 15 ก.พ.นี้ ใช้เทคนิคที่ความไวและความจำเพาะสูง ในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี ตรวจวิเคราะห์แยกเชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก เชื้อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 19 ชนิด เป็นต้น</p>
<p>คมชัดลึก (11ก.พ.60)</p>	<p>เมืองสุขภาพดี วิถีไทย -เสนอภาพข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมแถลงข่าว "เมืองสุขภาพดี วิถีไทย" ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-26 ก.พ.2560 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์แก่ประชาชนได้จริง และส่งเสริมด้านบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบตลาดนัดสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด (12 ก.พ. 60)</p>	<p>สธ.ตรวจวันนัด -เสนอข่าว นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ออกสำรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พบว่า มีร้านนวดเพื่อสุขภาพรวม 33 แห่ง ได้เข้าไปให้คำแนะนำการปฏิบัติตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ซึ่งจะต้องขออนุญาตเปิดกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งหมอนวดทุกคนจะต้องขอขึ้นทะเบียน ไมเช่นนั้นจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอให้ประชาชนเลือกใช้บริการร้านที่มีป้ายมาตรฐาน สบส. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด,เดลินิวส์ (11ก.พ.60)</p>	<p>สารกัมมันตในเส้นก๋วยเตี๋ยว -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ข้อมูลการตรวจพบวัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำล้งแช่กันในโลกโซเชียล เป็นข้อมูลเก่าจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2550 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ที่ตรวจพบการใช้วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวเกินเกณฑ์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ติดตามผลการตรวจวิเคราะห์วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2559 จำนวน 370 ตัวอย่าง พบการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐานกำหนด 71 ตัวอย่าง วัตถุกันเสียที่พบคือ กรดซอร์บิก โดยเฉพาะเส้นก๋วยจั๊บน้ำเย็น เส้นใหญ่ และเส้นผัดไทยชนิดแห้ง</p> <p>โดยกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกขับออกทางปัสสาวะได้ ข้อมูลของคณะกรรมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ประเมินและกำหนดค่าความปลอดภัย พบว่ามีความเป็นพิษต่อคนและสัตว์น้อยมาก นอกจากนี้ การบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวจะต้องนำไปผ่านความร้อน ซึ่งสารทั้ง 2 ชนิดสามารถสลายตัวได้เมื่อถูกความร้อน ดังนั้นผู้บริโภคไม่ควรตื่นตระหนก การเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เลือกที่มีฉลากระบุสถานที่ผลิต วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุ ไม่ควรรับประทานอาหารชนิดเดียวซ้ำๆ และบริโภคในปริมาณที่มาก</p>
<p>สยามรัฐ (13 ก.พ.60)</p>	<p>อย.พบเครื่องสำอางปนเปื้อนสารปรอท</p> <p>-เสนอข่าว อย. แจ้งผลการตรวจสอบเครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ ดังนี้ เครื่องสำอาง "Real Cream Night Cream" จาก www.realcream shop.com พบมีสารประกอบปรอท, เครื่องสำอางจากร้านเลดี้ คอสเมติกส์ 198/11 ถนนเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก "มาเซอร์รี่ บายจุมิ อโลเวว่า" ครีม Alovera Cream อยู่ในเขตมาเซอร์รี่ บายจุมิ ไนท์ครีม ชุดเซตมีส่วนผสมสารปรอท เพิ่มไฮโดรควิโนน, เครื่องสำอางจากร้านเฟี้ยว คอสเมติกส์ 198/7 ถนนเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก พบ Skin care By Anya ครีมบำรุงกลางคืน และเหมยหยาง ครีมสมุนไพรชาเขียว (ผาเขียว)และเครื่องสำอางจากบ้านเลขที่ 139/32 ถนนบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก Minzol Whitening Night Cream (สีทอง) พบสารต้องห้าม-ปรอท ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนฉลากไม่ครบถ้วน จัดเป็นเครื่องสำอางไม่ถูกต้อง ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาทหรือทั้งจำ-ปรับ และผู้จำหน่ายระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำ-ปรับ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (12 ก.พ. 60)</p> <p>เว็บไซต์สปริงนิวส์ (12 ก.พ. 60)</p>	<p>ป.ป.ส.แจ้งยังไม่พบยาบ้ารูปแบบใหม่เหมือน 'ผงบ๊วย' ในไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เดิมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ชี้แจงกรณีโลกโซเซียลแชร์ข้อมูลว่า พบยาเสพติดชนิดใหม่ ลักษณะคล้ายผงบ๊วยแพร่ระบาด ว่า ในไต้หวันเรียกว่า "คิงคอง" มียาอ็เป็นสารประกอบหลัก ส่งผลอันตรายต่อสมอง ล่าสุดยังไม่พบมีรายงานในประเทศไทย ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นตัวยาในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งเบาะแสที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อที่จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจไต้หวันเตือนภัยยาบ้ารูปแบบใหม่คล้ายผงบ๊วย เรียกว่า "คิงคอง" กำลังระบาดอย่างหนักในเวลา นี้ โดยล่าสุดสำนักงานตำรวจเมืองไถหนาน แผนกเยาวชน สามารถยึดยาบ้ารูปแบบใหม่ได้เป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นผงคล้ายผงบ๊วย และมีการแต่งสีและกลิ่นให้แปลกไปจากเดิม เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งนี้ศูนย์ป้องกันการก้าใช้ยาในทางที่ผิดของไต้หวัน ระบุว่า ผู้ที่ได้รับยาบ้าชนิดนี้ผ่านทางเครื่องดื่มหรือบุหรี่ จะมีอาการหัวใจเต้นเร็ว สูญเสียความอยากอาหาร มีไข้สูง และความดันขึ้นสูง</p>
<p>สยามรัฐ บางกอกโพสต์ (14 ก.พ. 60)</p>	<p>โครงการเมดิคัลฮับไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ได้หารือกับ นายลี คี ฮิม เลขานุการเอก และกงสุลสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ซึ่งแจ้งว่า มีชาวเกาหลีใต้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก สนใจสอบถามข้อมูลนโยบายของไทยที่ขยายเวลาหรือขยายวีซ่าพำนักระยะยาว (Long stay visa) ในราชอาณาจักรไทย ในโครงการเมดิคัลฮับของประเทศไทย ที่ขยายจากเดิม 1 ปี เป็น 10 ปี เพื่อส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นมิตรหรือลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน ซึ่งไม่ใช่เข้ามาประกอบอาชีพในไทย ให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้น ทั้งนี้ เกาหลีใต้ได้แสดงเจตจำนงขอเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย โดยจะทำหนังสือมายังกรม สบส. จากนั้นกรม สบส.จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งมี รมว.ท่องเที่ยวฯ และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเพื่อพิจารณาต่อไป ขณะนี้ดำเนินการแล้วกับชาวต่างชาติใน 14 ประเทศ อยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการด้านกฎหมายของหน่วยงานเกี่ยวข้อง เช่น ก.มหาดไทยและ ก.แรงงาน เพื่อให้ครอบคลุมชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในระยะยาวในไทยด้วยคาดว่าจะเปิดระบบให้ใช้การได้เร็วๆ นี้</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สมาร์ท ไลฟ์ (11ก.พ.60)</p>	<p>อาการโนโมโฟเบีย</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงรายงานของกรมสุขภาพจิตในการประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 21 เรื่อง "ประเด็นร้อนในจิตเวชเด็กและวัยรุ่น" (Hot Issue in Child and Adolescent Psychiatry) โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต บอกว่า เด็กยุคเจนเนอเรชั่น Z ที่เกิดมาพร้อมกับดิจิทัล เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีปัญหาทางด้านจิตเวชและพฤติกรรม เนื่องจากแยกแยะไม่ออกระหว่างความจริงกับความเสมือนจริง ที่มาจากการโพสต์การแชร์ที่แต่งแต้มให้ดูสวยงาม กลายเป็นปัญหาในระบบของการคิด วิเคราะห์จนส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเด็กและวัยรุ่นที่มารับบริการในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตประมาณ 15%</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยอมรับว่าติดเกมออนไลน์ และพูดคุยสื่อสารผ่านไลน์และเฟซบุ๊กมากกว่าการพูดคุยจริง ๆ ซึ่งอาการวิตกกังวลเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือกำลังถูกเสนอให้จัดเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งในกลุ่มวิตกกังวล คือ Nomophobia ย่อมาจาก “no mobile phone phobia”</p> <p>ล่าสุดกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะในการดูแลเด็กและวัยรุ่นยุคดิจิทัล ทั้งการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพที่ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กและวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน</p>
<p>เดลินิวส์ (11ก.พ.60)</p>	<p>ประชุมความมั่นคงด้านสุขภาพโลก</p> <p>-เสนอภาพข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นสพ.ไพโรจน์ เสงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้แทนจากนานาชาติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ มุมพิลึก (12 ก.พ. 60)</p>	<p>มหกรรมแพทย์แผนไทยภาคอีสาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ. วิวรรณ ก่อวิริยกมล นพ.สสจ.เลย แดงเปิดงาน 'ตุ้มโฮมสมุนไพรไทยอีสาน สืบสานภูมิปัญญาสู่สากล.ก่อ' โดยมีของที่ระลึกเปิดงานเป็นหม้อตุ้มยาสมุนไพรไทยบายักษ์ แดงมีควีนลอยออกมาแบบสมจริง ทำเอา นพ.สุเทพ วัชรปิยานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เกือบเมากัน</p>
<p>คมชัดลึก,ไทยโพสต์ (11ก.พ.60)</p>	<p>โครงการเด็กไทยแถมใส</p> <p>-เสนอสืู่ปข่าว จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคี จัดงานเปิดบ้าน “ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแถมใสถวายเจ้าฟ้าภัททิยาภรณ์ จันทบุรี” ณ โรงเรียนแพรกษาวิทศึกษา จ.สมุทรปราการ โดย สสส. และหน่วยงานภาคี ได้นำมอบแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงการเด็กไทยแถมใส เจริญตามรอยพระยุคลบาท เจ้าฟ้าภัททิยาภรณ์ เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ในปี 2559 ได้คัดเลือกโรงเรียนพัฒนาให้มีความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ 120 แห่ง ซึ่งใน จ.สมุทรปราการ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้น ทันโลก (11ก.พ.60)</p>	<p>การใช้บัตรประชาชนรับบริการภาครัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 214,756 เครื่อง ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 10 แห่ง คือ สปสช. สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมการขนส่งทางบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการภาครัฐ</p>
<p>แนวหน้า (14 ก.พ. 60)</p>	<p>วางเครือข่าย GIN เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า สปสช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ยกระดับระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาเพื่อใช้แทนใบส่งตัว หรือ e-Referral โดยนำร่องการส่งต่อข้อมูลการดูแลรักษาระหว่างคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เป็นลูกข่ายกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ในพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปัจจุบัน EGA ได้เข้ามาบริหารเครือข่ายด้านการสื่อสารของระบบสาธารณสุขในประเทศ อย่างเป็นระบบมากขึ้น หลังจากที่เชื่อมโยงระบบการแพทย์ทางไกล มีศูนย์สาธารณสุขและโรงพยาบาลเข้าร่วมกว่า 120 แห่ง ขณะที่โครงการส่งข้อมูลผู้ป่วยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะมีศูนย์สาธารณสุขและโรงพยาบาลอีกกว่า 60 แห่ง</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค (14 ก.พ. 60)</p>	<p>มีเช็กไม่เชฟเสี่ยงดับอีกเสบิ</p> <p>-เสนอสืู่ป โรคดับอีกเสบิเป็นปัญหาสำคัญของสาธารณสุขทั่วโลก ไวรัสดับอีกเสบิ ซี ดีและจี พบเชื้อในเลือด น้ำเหลืองสารคัดหลั่ง น้ำอสุจิ น้ำในช่องคลอด น้ำลาย น้ำตา น้ำนมทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้หลาย ผู้ป่วยต้องรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์เคร่งครัด เพราะก่อให้เกิดภาวะดับอีกเสบิเรื้อรัง ดับแข็งและอาจกลายเป็นมะเร็งตับได้ โรคดับอีกเสบิที่คนไทยป่วยกันมากและมีภาวะอีกเสบิเรื้อรัง คือชนิดบี การป้องกันโรคดับอีกเสบิเบื้องต้นคือ กินอาหารปรุงสุกใหม่-ครบ 5 หมู่ ต้มน้ำสะอาด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ใช้ช้อนกลางเวลารับประทานอาหาร สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพราะไวรัสดับอีกเสบิติดต่อได้จากสารคัดหลั่งน้ำอสุจิ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์ห้องร้องทุกข์ (13 ก.พ.60)	<p>ปล่อยขี้หมู</p> <p>-กล่าวว่า มีการแอบทิ้งขยะ ปล่อยขี้หมู ลงคลองโคกหม้อ หมู่ 1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ขวางทางน้ำไหล เป็นเหตุให้ระบายไม่ทัน เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรง ขอให้นายอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดฯ ช่วยจัดการด้วย</p>
เว็บไซต์ข่าวสด (12 ก.พ.60)	<p>ผึ่งต่อยขาเน่า</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยโดนผึ่งต่อยแล้วกลายเป็นแผลเน่าเปื่อยจนเหลือแต่กระดูก คือ นายหลี่ ดีทา อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 95 หมู่ 1 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สภาพขาข้างขวาพันด้วยผ้า ส่งกลิ่นเหม็น โดยนายหลี่เล่าว่า เมื่อเดือน พ.ย. 59 ถูกผึ่ง 1 ตัวต่อยที่นิ้วโป้งเท้า มีอาการบวม พอวันที่ 2 เท้าบวมและเป็นหนอง ได้ใช้เล็บขูดแล้วบีบเอาหนองออก ต่อมาเริ่มมีสีดำคล้ำ บวม และมีหนองลูกกลม ใช้น้ำมันเหลืองทาก็ไม่หาย กระทั่งเดือน ธ.ค. จึงไปหาหมอที่รพ.อุตรดิตถ์ หมอบอกว่าเส้นเลือดอุดตัน ต้องผ่าตัดออก แต่ตนเป็นโรคหัวใจโต และความดันโลหิตสูง หมอแจ้งว่าจะไม่พร้อมรับการผ่าตัด มีโอกาสรอด 50/50 จึงกลับมาบ้าน ต่อมาเริ่มเดินไม่ได้ จนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื้อบริเวณช่วงขาเน่าเปื่อยหลุดออกจากกระดูก ลูกสาวจึงใช้กรรไกรตัดออก และใช้น้ำเกลือล้างแผล ส่วนบริเวณเท้าเนื้อเป็นสีดำคล้ำและเกือบจะหลุดออกจากกระดูก ทำให้เจ็บปวดที่แผลและเครียดมาก</p> <p>ด้าน น.ส.นิรันดร์ ดีทา อายุ 40 ปี กล่าวว่า อยากให้พ่อได้ผ่าตัดรักษา แต่มีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแล ทั้งโรคหัวใจและการผ่าตัดที่ขา ซึ่งผู้ประสงค์บริจาคเงินช่วยเหลือค่าผ่าตัดรักษา สามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสี่สิบ ชื่อบัญชี น.ส.นิรันดร์ ดีทา บัญชีเลขที่ 565-2-30808-7</p>
มติชน (11ก.พ.60)	<p>ข่าวสื่อแพทย์สหรัฐผ่าตัดปากแห่งฟรี</p> <p>-เสนอข่าว กรณีโลกออนไลน์เผยแพร่เอกสารจากมหาวิทยาลัยสยาม เชิญชวนให้คนไข้ปากแห้งเพดานโหว่เข้ารับ การผ่าตัดฟรี โดย นพ.สมชาย กุลวัฒนาพร อดีตนายกสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานโครงการแพทย์อาสาสมัครนานาชาติ สหรัฐอเมริกา และขอให้สถานีวิทย์แห่งหนึ่งช่วยทำการประชาสัมพันธ์โครงการ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากสนใจและสอบถามข้อมูลไปที่มหาวิทยาลัยสยาม</p> <p>ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ออกประกาศชี้แจงว่า คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมนี้ และไม่ได้เป็นผู้ติดต่อหรือรู้จักกับทีมแพทย์ และพยาบาลในคณะนี้ ขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลกับนพ.สมชาย กุลวัฒนาพร โดยตรง</p> <p>ด้าน พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า การดำเนินการรักษาใดๆ ที่ทำโดยแพทย์จาก ต่างประเทศ ต้องได้รับอนุญาตจากแพทยสภา โดยเฉพาะในกรณีแพทย์ต่างชาติที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ประเทศไทย ต้องมีต้นสังกัด อาทิ หน่วยงานรัฐบาลเป็นผู้ร้องขอพร้อมเหตุผล และแพทย์ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้ง ทางแพ่งและอาญาจากหน่วยงาน จึงจะอนุญาตให้เข้ามารักษาได้เป็นการชั่วคราว ส่วนการผ่าตัดปากแห้งเพดานโหว่ เด็กไทยทุกคนมีสิทธิรักษาฟรีในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว ขอแนะนำว่าก่อนการรักษาใดๆ โดยเฉพาะโรคที่มีผลต่อเนื้อเยื่อเยื่อเยื่อ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ป่วย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Innovate (11ก.พ.60)	<p>หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก</p> <p>-เสนอข่าว หุ่นยนต์เพื่อเด็กออทิสติก (BLISS) ซึ่งชนะเลิศรางวัล Entrepreneurial Journey ในงาน Startup Thailand 2016 และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าประกวดในงาน VT Knowledge Works ที่สหรัฐอเมริกา คว้ารางวัล Gold Award และ Ergonomic Award ใน Technology Category จากการประกวด Student Innovation Challenge 2016 นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อ ผู้พิการของ สวท. มจร. รวมทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ (i-MEDBOT 2016) ของ TCELS ล่าสุดได้รับสนับสนุนเงินทุนวิจัยต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ พญ.ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ จากสถาบันราชานุกูล รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจาก TCELS ช่วยทำโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมหุ่นยนต์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกไปสู่การใช้เชิงพาณิชย์</p>
ไทยรัฐ (11ก.พ.60)	<p>บูรไนขอความร่วมมือพัฒนาการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยภายหลังเยือนประเทศบรูไนและตรวจเยี่ยมศูนย์ระดับภูมิภาคด้วยเทคนิคและ อาชีวศึกษาของซีมีโอ ว่า ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจยี ฮัสซานัล โบลเกียห์ วัตเดาะห์ แห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ราชอาณาจักรบรูไน ซึ่งทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการแพทย์ โดยอยากพัฒนาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข หากประเทศไทยซึ่งมีความพร้อมด้านนี้จะช่วยก็ยินดี ซึ่งตนจะได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อ ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ต่อไป</p>
<p>ข่าวสด (14 ก.พ.60)</p> <p>เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ (14 ก.พ.60)</p>	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรใต้หวัน พบผู้ป่วยติดเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 6 เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 3 คน ทั้งยังตรวจพบเชื้อไขหวัดนกจากไก่วงกว่า 3,000 ตัวที่ตายในฟาร์มแห่งหนึ่งในเมืองไถหนัน ด้านเจ้าหน้าที่ระบุอีกว่าเริ่มมีการติดเชื้อตั้งแต่ 5 ก.พ. หลังพบไวรัสจากห่านในเขตฮวาเหลียน ต่อมาในวันที่ 11 ก.พ. ฟาร์มซึ่งอยู่ใกล้ๆ กันตัดสินใจฆ่าเป็ด 3,789 ตัว และเมื่อส่งไปตรวจสอบก็พบเชื้อเช่นกัน</p> <p>-เสนอข่าว เมืองหลายแห่งในจีนปิดตลาดค้าสัตว์ปีก เพื่อป้องกันการระบาดของไขหวัดนก ที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 24 ศพทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทางกรจีนกำลังดำเนินการควบคุม หลังมีผู้ติดเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ์เอช 7 เอ็น 9 เพิ่มอีกหลายสิบคน</p>



สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 